

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. สรุปเหตุการณ์กรณีการเข้าสลายการชุมนุมและจับกุมตัวแกนนำคณะราษฎรอีสาน จำนวน ๒๑ ราย
ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปเหตุการณ์กรณีการเข้าสลายการชุมนุมและจับกุมตัวแกนนำคณะราษฎรอีสาน จำนวน ๒๑ ราย บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อช่วงเย็นของวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมด้วยท่าทีภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน สำนักกฎหมาย สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และสำนักที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. สรุปผลการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวผู้ชุมนุม และสรุปเหตุการณ์กรณีการเข้าสลายการชุมนุมและจับกุมตัวแกนนำคณะราษฎรอีสาน จำนวน ๒๑ ราย

ตามที่ได้มีเหตุการณ์เข้าสลายการชุมนุมและจับกุมตัวแกนนำคณะราษฎรอีสาน จำนวน ๒๑ ราย บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อช่วงเย็นของวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวผู้ชุมนุม จำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย ๑) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ๒) เรือนจำอำเภอธัญบุรี และ ๓) กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ พร้อมกับสรุปผลการสังเกตการณ์การชุมนุมทางการเมืองในภาพรวมพร้อมกับบันทึกการสังเกตการณ์การชุมนุมแต่ละการชุมนุมที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

และเมื่อระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีผู้ร้องเรียนมายื่นเรื่องร้องเรียน ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) ขอให้ประณามรัฐบาลที่สลายการชุมนุมโดยใช้ความรุนแรง (จำนวน ๒ เรื่อง) ๒) ขอให้ตรวจสอบกรณีได้รับผลกระทบจากการปิดรถไฟฟ้า อันเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง ๓) ร้องเรียนกรณีวันที่สลายการชุมนุม มีการปิดกั้นแยกปทุมวัน และไม่อนุญาตให้รถพยาบาลผ่านซึ่งสำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยกลุ่มงานกลั่นกรองรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจะดำเนินการพิจารณาว่า คำร้องทั้ง ๔ เรื่อง มีประเด็นใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. มอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

๒. เห็นชอบให้ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่สนใจพิจารณาร่วมตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวผู้ชุมนุมกับคณะผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจเยี่ยมต่อไป

๓. การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และแถลงการณ์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และแถลงการณ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระหว่างวันที่ ๗ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้

๑. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงาน กสม. ที่ประชุม กสม. มีมติเลือก “นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์” ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เผยแพร่เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กสม. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ หวังสร้างเยาวชนผู้มีศักยภาพด้านการสื่อสารร่วมกัน ขับเคลื่อนเรื่องสิทธิฯ เผยแพร่เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

๓. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กสม. ห่วงการชุมนุมทางการเมืองในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ขอทุกฝ่าย พึงตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมแนะ ๓ ช่องทางแจ้งเหตุละเมิดสิทธิฯ เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

๔. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กสม. ขอรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินเท่าที่จำเป็น ประกันสิทธิให้แก่นำผู้ถูกควบคุมตัว เรียกร้องทุกฝ่ายอดกลั้น ใช้กลไกรัฐสภาในการแก้ไขปัญหา เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

๕. แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่อง เหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

๔. การปรับวิธีการทำงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องการติดตามการแสดงความเห็นของประชาชนบนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นต่าง ๆ ซึ่งบางประเด็นจะมีประชาชนติดตามน้อย บางประเด็นจะมีประชาชนติดตามมาก จึงเห็นควรให้ปรับวิธีการทำงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อนำเสนอผลงาน หรือการดำเนินงานอันทำให้ประชาชนรับทราบว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้นางสาวอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. แนวทางในการลงพื้นที่สังเกตการณ์การชุมนุมของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เนื่องด้วยสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไป มีการชุมนุมทางการเมืองหลายพื้นที่ และกระจายไปทั่ว ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้พิจารณาแนวทางในการลงพื้นที่สังเกตการณ์การชุมนุมของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยที่ประชุมเห็นควรและมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบ กรณีเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง เพื่อพิจารณาว่ามีกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ อย่างไร โดยให้หารือกับนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อพิจารณาองค์ประกอบและหน้าที่และอำนาจโดยไม่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ด้านบริหาร อีกครั้ง และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกิจการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป